

Văn hoá

NSUT Hoàng Tùng hát về mẹ nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Thứ 2, 03/06/2024 | 22:28:14 [GMT +7]

A A

Lưu In Thích Chia sẻ 0 Chia sẻ Email

NSUT Hoàng Tùng gửi gắm tình cảm và cảm xúc của mình về mẹ qua ca khúc "Tôi thương mẹ tôi" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Ca khúc lên sóng các nền tảng số âm nhạc từ hôm nay, 3/6.



Ca sĩ, NSUT Hoàng Tùng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hướng tới chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã giới thiệu tới người yêu nhạc ca khúc "Tôi thương mẹ tôi". Giọng hát có sự đồng cảm, đồng điệu giữa nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và NSUT Hoàng Tùng khiến cho ca khúc "Tôi thương mẹ tôi" mang nhiều cung bậc, đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe.

Chia sẻ về tác phẩm âm nhạc mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, NSUT Hoàng Tùng nói: "Phải chăng chúng tôi đều đã là người "có tuổi" nên dành tình cảm và những cảm nhận về gia đình lớn hơn, đậm sâu hơn. Vì vậy mà muốn hát, muốn viết nhiều hơn những ca khúc về gia đình, về cha mẹ. Và trong cuộc đời suốt từ ấu thơ cho đến khi trưởng thành, về già ai cũng luôn luôn lưu giữ, nâng niu hình ảnh về mẹ. Trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, những lời viết về mẹ rất mộc mạc, giản dị nhưng cũng đưa đến người nghe nỗi lòng rung rung".



"Tôi thương mẹ tôi" là tác phẩm thứ 3 NSUT Hoàng Tùng cộng tác với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sau "Tôi đi", "Anh sẽ đến khi bình minh" và cũng là tác phẩm Hoàng Tùng tâm đắc. "Âm nhạc của Nguyễn Thành Trung thiên về cảm xúc hơn là bút pháp, nên nhịp điệu và cường độ trong tác phẩm của anh thể hiện rất rõ ở từng câu hát, ẩn tượng ở hình ảnh người mẹ lam lũ, gánh gồng chăm lo cho con, cho gia đình. Đó có thể là hình ảnh, câu chuyện của nhạc sĩ đã trải qua và tôi có sự đồng cảm, đồng điệu đặc biệt ngay khi nhận ca khúc từ nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Ca từ giản dị nhưng sâu sắc, giai điệu giàu cảm xúc và rất khác với những ca khúc của nhạc sĩ mà tôi đã thể hiện trước đây. Tôi nhìn thấy hình ảnh của mẹ tôi, của tôi trong ca khúc. Và có lẽ bất cứ ai ở thế hệ chúng tôi cũng nhìn thấy hình bóng của mẹ mình, tình yêu của mẹ mình với con cái, gia đình trong đó" - NSUT Hoàng Tùng bày tỏ.

Cũng bởi đồng cảm với tác giả của ca khúc nên NSUT Hoàng Tùng đã nghiên cứu kỹ ca khúc để thể hiện tác phẩm tốt nhất có thể. Anh đã mời nhạc sĩ Vũ Mạnh Cường phối khí trên tinh thần semi-classical (bán cổ điển) và thêm tiếng đàn bầu mềm mại, tha thiết để tác phẩm vừa sang trọng vừa mang âm hưởng nhạc truyền thống Việt Nam.

Với ca khúc "Tôi thương mẹ tôi", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cũng thể hiện bước chuyển trong sáng tác, khi đưa màu sắc dân gian vào ca khúc của mình.



TIN ĐỌC NHIỀU

- 1 [TP Hạ Long: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025](#)
- 2 [Kết thúc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025](#)
- 3 [Chuyện gì đang xảy ra với Angela Phương Trinh?](#)
- 4 [Ông Thích Minh Tuệ 'dừng đi bộ khất thực'](#)
- 5 [Giao ban Thường trực Tỉnh ủy.](#)

TIÊU ĐIỂM



Sau gần 20 năm theo đuổi sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã có một "gia tài" các tuyển tập thơ và âm nhạc đáng kể, từ trữ tình, tự sự đến những ca khúc trẻ trung, sôi động; các ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước...

Nói về tác phẩm mới của mình, anh chia sẻ: "Tôi thương mẹ tôi" nằm trong chùm ca khúc tôi viết về cha mẹ và gia đình. Người mẹ trong tác phẩm có nhiều hình ảnh của mẹ tôi những tháng năm vất vả, hết lòng vì gia đình, con cái". Trong số các ca sĩ từng cộng tác với Nguyễn Thành Trung như NSND Quốc Hưng, NSUT Hoàng Tùng, ca sĩ Lê Anh Dũng, Quang Hà, Đông Hùng, Mai Diệu Ly, Tô Ngọc Hà..., anh chọn NSUT Hoàng Tùng thể hiện tác phẩm "Tôi thương mẹ tôi" bởi có sự đồng điệu về tâm hồn và tuổi tác. Nhạc sĩ nhận xét, sự thể hiện thành công của NSUT Hoàng Tùng trong ca khúc đã nói lên hết ý nghĩa, tấm lòng và cảm xúc của anh với mẹ, với cha và gia đình.

Ca khúc "Tôi thương mẹ tôi" được phát hành rộng rãi trên nền tảng số các trang về âm nhạc từ ngày 3/6. Ngoài ra, trong chương trình Giai điệu kết nối chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) ca khúc sẽ được NSUT Hoàng Tùng thể hiện trên sân khấu và phát trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Nhandan.vn

[Đọc bài gốc tại đây](#)

Ý kiến (0)

Ý kiến bạn đọc

Hãy [đăng nhập](#) hoặc [tạo tài khoản](#) để bình luận

Tags [NSUT Hoàng Tùng](#) [hát về mẹ](#) [Ngày Gia đình Việt Nam](#)

CÙNG CHUYÊN MỤC



Phim Việt gặp khó trước 'cơn sốt hoạt hình'



Tài tử Lý Hùng giảm cân, xuất hiện với hình ảnh 'lạ' khiến bao người xuýt xoa



Dàn Hoa hậu, Á hậu đổ bộ buổi họp báo khởi động Miss Grand Vietnam 2024



Đề bản sắc văn hóa con người Quảng Ninh ngày càng lan tỏa



Nhóm nhạc BTS công bố chuỗi sự kiện kỷ niệm 11 năm thành lập



Hoạt hình Doraemon lập kỷ lục rap Việt

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

[Khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024](#)

[Miền "trăm tích" văn hóa đặc sắc của nhà Trần](#)

[372.115 - là số trẻ em \(người dưới 16 tuổi\) toàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay.](#)

[Dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em](#)

[75,81% - là tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiện đang sử dụng nước sạch](#)

[Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra phương án chuẩn bị và một số hạng mục trong phòng chống thiên tai của Tập đoàn Than tại TP Cẩm Phả](#)

[Khai thác triệt để tiềm năng logistics](#)

THEO DÒNG SỰ KIỆN



Đưa Danh thắng Yên Tử trở thành Di sản thế giới



Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV



Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TIN MỚI NHẤT

[Tập huấn triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công](#)

[Triển lãm chuyên đề "Mệnh lệnh từ trái tim" hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6](#)

[Bảo tồn hệ sinh thái biển Vườn Quốc gia Bái Tử Long](#)

[Tạo thuận lợi trong cấp phiếu lý lịch tư pháp](#)

[Đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công](#)

[Đổi mới giảng dạy lý luận chính trị trong trường học](#)

[Quyết liệt phòng chống dịch tả lợn châu Phi](#)

[Đề bản sắc văn hóa con người Quảng Ninh ngày càng lan tỏa](#)

[Ba Chế: Chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phòng chống đuối nước](#)

[Bút phá từ chuyển đổi số](#)

LIÊN KẾT WEBSITE

- Cơ quan Đảng, Nhà nước -
- Thông tin đại chúng -

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

[Thông tin doanh nghiệp](#) / [Tư vấn tiêu dùng](#) / [Tuyển dụng](#) / [Mua bán](#)



Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, giáo dục và đào tạo huyện Hải Hà năm 2024



Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường



Thông báo Về việc đính chính nhu cầu tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2024



Thông báo về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2024



Thông báo tuyển sinh



Quảng Ninh **ĐIỆN TỬ**

Email:

baoquangninh@gmail.com

bandoc.quangninh@gmail.com

trungtamtruyenthong@quangninh.gov.vn

Tầng 2, tòa nhà Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh



Giấy phép xuất bản số 349/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Tải App Quảng Ninh Media



LIÊN HỆ TÒA SOẠN

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO

Liên hệ quảng cáo số:

0912.653.099

Xem phiên bản

Mobile Desktop

